

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต่อยอด 'ลูฟฟา' ผนึก ISMED พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเติบโตยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูฟฟา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนลูฟฟา โดยเน้นการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านกิจกรรมการตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายกับหน่วยงานอื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน ในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนลูฟฟาขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้สามารถดำเนินงานโครงการลูฟฟาได้ด้วยตนเอง และต่อยอดไปสู่รูปแบบของสหกรณ์หรือ SMEs ในอนาคตอันจะส่งผลให้การดำเนินโครงการลูฟฟาเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มในทุกๆ ด้าน

ดร.จารุณี ดันดีเวชวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลูฟฟาขึ้นในปี 2553 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริม ด้วยการผลิตปุ๋ยใสจากกัลเลอเรียจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูฟฟาขึ้นในปี 2554 เพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

จากความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และได้มุ่งเน้นในการให้การสนับสนุนส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จนพบจุดเริ่มต้นแห่งภูมิปัญญาชาวบ้าน "ชุมชนหนองแฟบ" ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ที่นำวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวมาผสมผสาน เรียกรู้ ผู้กระบวนการผลิตปุ๋ย "ลูฟฟา" ผลิตภัณฑ์แฉะเจอร์ลสภา โดยมี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การรับรองมาตรฐาน จนได้รับการยอมรับในระดับสากล สู่วาระดับนานาชาติ

ณ วันนี้ ผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อสุขภาพผิวที่ดี ภายใต้ชื่อ "ลูฟฟา (Luffala)" ได้รับการแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวระยอง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผสมผสานแรงใจทั้งจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และชุมชน ในการสร้างสรรค์โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในจังหวัดระยอง ซึ่งได้ให้ความ

สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างอาชีพ จนเกิดเป็นรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการนำภูมิปัญญาชาวบ้านและวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิต ได้แก่ สารสกัดจากเปลือกมังคุด, ผักบั้งทะเล, มะขาม, ว่านหางจระเข้, ใบบัวบก และใบยอบ มาผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล อันได้แก่ กัลเลอเรีย มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์แฉะเจอร์ลสภา

"ดำเนินการสนับสนุนอย่างจริงจังและเกิดขึ้นจริง เริ่มต้นจากการริเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชน จากความร่วมมือของบริษัทฯ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ได้จากการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและศักยภาพของชุมชนเป็นปัจจัยหลัก เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันตามหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในการเริ่มต้นกิจการของกลุ่มฯ ได้แก่ การจัดสร้างอาคารการผลิต, ห้องแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์, การนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องมาอบรมให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ, รวมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานบัญชี, หน่วยงานนวัตกรรม และมีการ เปิดอาคารผลิตและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูฟฟา ณ ชุมชนหนองแฟบ จ.ระยอง อย่างเป็นทางการไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือในด้านช่องทางทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านจิวพี, ร้านภัทรพัฒนา, มูลนิธิชัยพัฒนา และการจำหน่ายชุดของขวัญในเทศกาลต่างๆ

จากการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลูฟฟาที่ผ่านมามี สามารถสร้างรายรับจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2554-2556 ในแต่ละปี เป็นเงิน

ประมาณ 800,000 บาท, 1,270,000 บาท และ 1,100,000 บาท

และในปีนี้ได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนลูฟฟาขึ้น